

กราตามาร์ติน ประทีป โกมลมาส หรือพวกเราเด็กนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล มักจะเรียกท่านว่า “บราเดอร์มาร์ติน” ตลอดเวลา 13 ปี ที่ผมใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ทั้งที่โรงเรียนเองและที่บ้านของมาสเตอร์ทองในบ้านฉนวนหลังโรงเรียน ทุกคนได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของโรงเรียนมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นตึกหอประชุมใหญ่ของโรงเรียน หอสมุด โรงยิมเนเซียม สนามบาสเก็ตบอลที่ถูกสร้างแทนเรือนไม้ที่ผุพังจน ตลอดจนตึกแดงและตึกแม่พระที่ได้รับการอนุรักษ์ โดยบราเดอร์มาร์ตินที่ทุ่มเทในการพัฒนาโรงเรียนในช่วงที่ท่านเป็นอธิการมาโดยตลอด แต่บราเดอร์เองก็ยังคงพักในห้องเล็กๆ ในตึกแม่พระ เรามีการพัฒนาการสอน โดยมีครูชาวต่างประเทศ อาจารย์มหาวิทยาลัย มาสอนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ซึ่งตั้งแต่ผมเรียนจนจบปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ผมก็อาศัยพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์จากโรงเรียนเซนต์คาเบรียลมาโดยตลอด

สิ่งที่สำคัญยิ่งที่ผมได้รับความก้าวหน้าในการรับราชการมาโดยตลอด และมีครอบครัวที่อบอุ่นทุกวันนี้ ก็เพราะบราเดอร์มาร์ติน มิใช่เป็นเพียงบราเดอร์นักพัฒนาอย่างเดียว แต่บราเดอร์ได้อบรมสั่งสอนผม ให้เข้าใจถึงกฎระเบียบ และการมีวินัยในการดำรงชีวิต มีความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละต่อส่วนรวม และที่สำคัญที่สุดคือการดำรงชีวิตที่พอเพียง สมถะ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ผมนำมาปฏิบัติอันเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตผม ที่สามารถเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้โดยตลอดมา

ความสำเร็จต่างๆ ทั้งในด้านครอบครัว และในการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการ จนถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน กระผมก็ได้ยึดแนวทางที่บราเดอร์มาร์ติน ได้สั่งสอนผมมาโดยตลอด บราเดอร์มาร์ติน มิใช่เป็นเพียงคุณครู (Teacher) ที่เสียสละ และทุ่มเทในการสอน แต่เป็นเสมือนผู้ปกครอง (Parent) อีกคนหนึ่งของผม ที่อบรมผมจนได้รับความก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน บราเดอร์มาร์ตินมิใช่เป็นเพียงบราเดอร์ที่มีบทบาทในสังคมในการพัฒนาสถาบันการศึกษาแต่เพียงอย่างเดียว แต่บราเดอร์มาร์ติน เป็นอีกบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทในการพัฒนา “คน” หรือทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยที่สำคัญอีกบุคคลหนึ่ง

ดังนั้นในวาระที่ท่านกราตามาร์ติน ประทีป โกมลมาส อธิการบดีกิตติมศักดิ์ จะมีอายุครบ 72 ปี ผมขออำนาจพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้บราเดอร์มาร์ตินที่เคารพรักยิ่งของผมจงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพและอนามัยที่สมบูรณ์ และเป็นทรัพยากรบุคคลที่บ้านพิณประโยชน์ต่อสังคมไทยตลอดไป

ด้วยความรักและเคารพอย่างสูงยิ่ง



(นายอำพน กิตติอำพน)



เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ